

## โครงการปันจักรยาน ประสาณใจ ลดการใช้พลังงานและภาวะโลกร้อน เทศบาลตำบลน้ำสวย และโรงเรียนบ้านเปือยข้าพู้วิทยา จ.เลย

ย้อนหลังไปในอดีต จักรยานมีความผูกพันต่อวิถีชีวิตของคนไทย เพราะสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางระยะใกล้ แต่ในปัจจุบันรถ 2 ล้อแรงคนเกือบถูกแทนที่ด้วยรถจักรยานยนต์ ด้วยค่าขายที่เปลี่ยงไปและความเร็วที่มากกว่าการใช้จักรยาน ทำให้จำนวนจักรยานของแต่ละบ้านถูกแทนที่ด้วยรถเครื่องนี้มาขึ้น

เทศบาลตำบลน้ำสวย เล็งเห็นความสำคัญของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และยังช่วยให้ประชาชนที่ใช้จักรยานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย จึงได้จัดทำโครงการ **“ปันจักรยาน ประสาณใจลดการใช้พลังงานและภาวะโลกร้อน”** เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลับมาใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันเหมือนเช่นในอดีต

### “กองทุนจักรยานเพื่อประชาชน”

“กองทุนจักรยาน” จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน เป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเป็นเจ้าของจักรยานเพื่อใช้ในการชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น และยังเป็น การช่วยลดมลพิษทางอากาศ และรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองอีกด้วย เงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการฯ ทางเทศบาลได้ทำการจัดซื้อจักรยานให้กับสมาชิกในครั้งแรกได้จำนวน 35 คัน และให้สมาชิกต่อส่งในราคาวันละ 5 บาท ตามระเบียบของกองทุน ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจัดซื้อจักรยานให้กับสมาชิกต่อส่งของทุกเดือน ถือเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเลิกที่จะใช้จักรยานแทนรถมอเตอร์ไซด์

### ให้ทุกวันศุกร์ เป็นวันปันจักรยาน.. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวชุมชน

ในส่วนสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวยเองยังได้สร้างนิสัยการใช้จักรยานให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และเยาวชน ด้วยการรณรงค์ให้ทุกวันศุกร์เป็นวันที่พนักงานเทศบาลต้องปันจักรยานมาทำงาน นอกจากนั้นโรงเรียนบ้านเปือยข้าพู้วิทยา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมจังหวัดเลย ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปั่นจักรยานให้ปลอดภัย และเรียนรู้กฎจราจร ให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนตลอดจนผู้ใช้จักรยานด้วย และได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ใช้จักรยานในวันสำคัญต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมไทยในเขตเทศบาล, ปั่นจักรยานปลูกต้นไม้ในวันพ่อ เป็นต้น



กิจกรรมของเทศบาลตำบลน้ำสวย และโรงเรียนบ้านเพ็ญจำพูนวิทยา ปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้น 342 คน ซึ่งการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของชาวเทศบาลตำบลน้ำสวยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 1,923 กิโลกรัมต่อเดือน